

นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมสำหรับการประกวด

แก้ไขล่าสุด: 22 มิถุนายน 2022

นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมสำหรับการประกวดฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม”) อธิบายวิธีการที่ Airbnb เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งเข้ามาและที่เก็บรวบรวมผ่าน <https://www.airbnb.com/omgfund> (“เว็บไซต์”) หรือที่คุณให้ไว้ในใบสมัครเข้าร่วมประกวดชิงเงินทุนที่พักรั่ว! (“การประกวด”) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมของ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) ของ Airbnb และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม ซึ่งมีผลกับการใช้งานและการเข้าเว็บไซต์ของคุณ

ผู้ควบคุมข้อมูล:

หน่วยงาน Airbnb ที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็นไปตามประเทศ/ภูมิภาคที่คุณพำนักอาศัย:

- หากประเทศ/ภูมิภาคที่พำนักอาศัยคือสหรัฐอเมริกา ผู้ควบคุมข้อมูล คือ Airbnb, Inc., 888 Brannan Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94103, United States
- หากประเทศ/ภูมิภาคที่พำนักอาศัยคือญี่ปุ่น ผู้ควบคุมข้อมูล คือ Airbnb Global Services Limited
- หากประเทศ/ภูมิภาคที่พำนักอาศัยไม่ใช่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ผู้ควบคุมข้อมูล คือ Airbnb Ireland UC (“Airbnb Ireland”), 8 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland (เรียกรวมกันว่า “Airbnb”)

คุณสามารถติดต่อ Airbnb หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Airbnb ได้ โดยส่งอีเมลถึง DPO@airbnb.com

หาก Airbnb ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามผลประ โยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย คุณอาจขอให้ Airbnb ไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยให้เหตุผลที่เฉพาะเจาะจงตามแต่สถานการณ์ได้ หากคุณคัดค้านการประมวลผลนั้น Airbnb จะตรวจสอบข้อคัดค้านและไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้อีกต่อไป เว้นแต่มีเหตุผลทางกฎหมายที่หนักแน่นในการประมวลผลนั้น หรือการประมวลผลนั้นจำเป็นสำหรับการก่อตั้ง ใช้ หรือป้องกันการอ้างสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย เราจะแจ้งผลการตรวจสอบให้คุณทราบ คุณอาจใช้สิทธิคัดค้านการประมวลผลดังกล่าวโดยการส่งอีเมลหาเรา

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมสำหรับการประกวดของ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) ของ Airbnb ฉบับนี้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมโดยละเอียด

คำนิยามใดที่มีไว้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมสำหรับการประกวดฉบับนี้ ให้มีคำจำกัดความเดียวกันกับที่ระบุในกติกาอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม และ [เงื่อนไขการให้บริการ](#) ของ Airbnb

หากนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมสำหรับการประกวดฉบับนี้มีค่าแปล ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง

1. ข้อมูลที่เรารวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งให้ทางใบสมัครเข้าร่วมการประกวด (เช่น ชื่อ ช่วงอายุ รายละเอียดการติดต่อ ประเทศที่พำนักอาศัย กรรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลที่คุณให้ไว้ระหว่างขั้นตอนต่างๆ ในการประกวด (เช่น การคัดเลือก การสัมภาษณ์ การขอเอกสารเพิ่ม)

เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบริการที่คุณใช้และวิธีที่คุณใช้บริการ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) ของ Airbnb และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม

2. วิธีที่เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวม

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) ของ Airbnb และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมตามฐานทางกฎหมาย นอกจากนี้ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดดังต่อไปนี้:

ความยินยอม:

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกิจกรรมและวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง เมื่อคุณให้ความยินยอมต่อกิจกรรมการประมวลผล

กิจกรรมการประมวลผลและวัตถุประสงค์	ข้อมูลส่วนบุคคล
การโฆษณาและการตลาด - ส่งข้อความส่งเสริมการขาย การตลาด การโฆษณาที่ได้ตกลงรับให้คุณ - เมื่อคุณตกลง เราอาจใช้คุณและแนวคิดของคุณในการทำตลาดของเรา	ชื่อ อีเมล รายละเอียดแนวคิด/การสมัคร
การตรวจสอบประวัติ/การยืนยันตัวตน - หากคุณเป็นผู้มีสิทธิได้รับเลือก Airbnb อาจขอตรวจสอบประวัติและ/หรือยืนยันข้อมูลที่คุณให้ไว้เพื่อตรวจสอบหรือยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประกวดและรับเงินรางวัล (หากชนะ) ตามดุลยพินิจของ Airbnb แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ในบางประเทศ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราอาจต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ ในกรณีดังกล่าว Airbnb จะขอความยินยอมจากคุณ	ชื่อ วันเกิด อีเมล เลขประจำตัวประชาชน

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย:

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกิจกรรมและวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง โดยยึดตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Airbnb และผลประโยชน์ของผู้ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Airbnb:

กิจกรรมการประมวลผลและวัตถุประสงค์	ข้อมูลส่วนบุคคล
การตรวจสอบการสมัคร การตัดสินใจ และการเลือกผู้ชนะ - ตรวจสอบและยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการสมัคร - การประเมินการสมัคร - การตัดสินใจ	ชื่อ อีเมล ช่วงอายุ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สิทธิความเป็นเจ้าของ รายละเอียดแนวคิด / การสมัคร
การติดต่อคุณเรื่องการสมัคร - แจ้งเรื่องการสมัครและการประกวด รวมถึงการแจ้งชื่อผู้ชนะ การติดต่อหลังการประกวด	ชื่อ อีเมล รายละเอียดแนวคิด/การสมัคร
การตรวจสอบประวัติ/การยืนยันตัวตน - หากคุณเป็นผู้มีสิทธิได้รับเลือก Airbnb อาจขอตรวจสอบประวัติและ/หรือยืนยันข้อมูลที่คุณ	ชื่อ วันเกิด อีเมล เลขประจำตัวประชาชน

<p>ให้ไว้เพื่อตรวจสอบหรือยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประกวดและรับเงินรางวัล (หากชนะ) ตามดุลยพินิจของ Airbnb แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ในบางประเทศ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราอาจต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ ในกรณีดังกล่าว Airbnb จะขอความยินยอมจากคุณ</p>	
--	--

ความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา:

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกิจกรรมและวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง ซึ่งมีผลบังคับใช้กับกติกาย่างเป็นทางการสำหรับการประกวด

กิจกรรมการประมวลผลและวัตถุประสงค์	ข้อมูลส่วนบุคคล
<p>การชำระเงินรางวัล: - หากคุณเป็นผู้ชนะ เราจะประมวลผลรายละเอียดบัญชีของคุณเพื่อชำระเงินรางวัล</p>	<p>ข้อมูลการชำระเงินที่มีตัวอย่างการระบุชื่อ รายละเอียดติดต่อ รายละเอียดบัญชีธนาคารหรือบัญชีที่ใช้ชำระเงิน ข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลธุรกรรมการชำระเงิน</p>

3. การแบ่งปันและการเปิดเผย

เราจะแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูล รวมถึงใบสมัครการประกวดและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณต่อคณะกรรมการ ตลอดจนผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ได้ตามขั้นตอนการประกวดตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

เราอาจให้ผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 ช่วยในขั้นตอนการประกวด ผู้ให้บริการเหล่านี้จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างจำกัดเนื่องจากคำเน้นการในนามของเรา และมีหน้าที่ตามสัญญาในการป้องกันและใช้ข้อมูลดังกล่าวได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และตามกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้

ผู้ให้บริการของเราอาจอยู่ในหรือนอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area หรือ “EEA”) กฎหมายในประเทศเหล่านี้อาจแตกต่างจากกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศ/ภูมิภาคที่คุณพำนักอาศัย ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมในเขตเศรษฐกิจยุโรปอาจถูกโอน จัดเก็บ และประมวลผลนอกเขตได้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวเพิ่มเติมสำหรับการประกวดฉบับนี้ ในกรณีที่มีการโอน จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป เราจะมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ โดยเราจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวเมื่อมีการร้องขอ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกและการโอนข้อมูลระหว่างประเทศได้ใน [นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Airbnb](#) และ [เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม](#)

4. สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิตามกฎหมายที่บังคับใช้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้ [ดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Airbnb](#) และเอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้สิทธิใดๆ ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ตามกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับใบสมัครของคุณ โดยการสื่อสารกับเราตามที่กำหนดไว้ใน [นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Airbnb](#)

การเก็บรักษาและการลบข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ยกเว้นข้อมูลติดต่อ ในระหว่างการประกวดและการสื่อสารหลังการประกวดตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการประกวดประมาณสามสิบ (30) วันหลังจากการประกวดสิ้นสุดลง (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้หากการเกิดความล่าช้า) เว้นแต่คุณจะได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะหรือผู้ชนะสำรอง หากคุณไม่ต้องการให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลนี้ได้โดยการส่งอีเมลมาพร้อมระบุค่าขอให้ชัดเจน

โปรดทราบว่าหากคุณขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล:

- คุณจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมการประกวด
- เราอาจเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และ
- เพื่อรักษาเว็บไซต์และความปลอดภัยจากการสูญเสียหรือถูกทำลายโดยบังเอิญหรือโดยเจตนา เราจะไม่ลบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลในใบสมัครการประกวดออกจากระบบสำรองข้อมูลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมฉบับนี้ ได้ทุกเมื่อตามที่กำหนดในข้อนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมสำหรับการประกวดฉบับปรับปรุงไว้ในเว็บไซต์ และแก้ไขวันที่ "แก้ไขล่าสุด" ด้านบน ซึ่งจะมีผลทันทีที่เผยแพร่ในเว็บไซต์

หาก你不เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมสำหรับการประกวดฉบับปรับปรุง โปรดหยุดใช้งานเว็บไซต์ และหากคุณสามารถส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งอีเมลถึง omgfund@airbnb.com โดยแจ้งว่า **“privacy request”** (ถ้าขอเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว) เพื่อขอลอนใบสมัคร ซึ่งในกรณีนี้คุณจะได้เข้าร่วมการประกวดอีกต่อไป

หากคุณไม่ได้ขอลอนใบสมัครและหยุดใช้เว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมฉบับปรับปรุงจะมีผลบังคับใช้ในการเข้าถึงและ/หรือการใช้งานเว็บไซต์ต่อไป รวมถึงการเข้าร่วมประกวดของคุณด้วย
